



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขायทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๒ รายการ

ที่ ๔๒๓/๐๔/๖๔/๑

ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๒ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารวมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลผู้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงิน ๒๗,๑๐๕,๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน การรับประกันบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าผู้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกไปแสวงรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำไปแสวงรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้ออันแต่ผู้ประมูลผู้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลผู้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิรับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลผู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการนับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์สิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวงถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิจะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้แต่ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขึ้นเต็ม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ชำระราคา ต้องชำระในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเช่นสิ่งจ่ายลงวันที่ที่เช็คขึ้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

- ส่วนสิ้นคดีประกาศแล้ว
วิเศษ ภูมิสงคร

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อ ใต้ต้องนำสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของ กรมทางหลวงภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขออนอกตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะรับ สิ่งของดังกล่าวคืนเป็นการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวงฯ ว่างซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่า ราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลผู้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลผู้ราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่แต่ทั้งสิ้น

~~๗. กรมทางหลวงฯ จะทำการโอนหนี้ของผู้ประมูลซื้อ/จ่ายแก่ผู้ประมูลซื้อผู้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนหนี้เป็น ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึง มีทั้งหมดกรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตราจะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลผู้ ราคาซื้อถือไปเอง แต่ต้องมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำ การโอนกับนายทะเบียนต่อไป~~

~~๘. การขายทอดตลาด/โอนหนี้ของผู้ประมูลซื้อ/จ่ายแก่ผู้ประมูลซื้อผู้ราคาซื้อ ไม่มีการโอนหนี้ของผู้~~

~~๙. ผู้เข้าประมูลซื้อต้องยื่นโครงการและหลักฐานที่ผู้ได้รับอนุญาต (โครงการประเภทที่ ๖๐ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากโรงงานซึ่งตั้งแห่งนั้นและต้อง แสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าว~~

๑๐. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอข้อมูลสิ่งของที่ลงขายได้ที่ ณ แขวงทางหลวงจันทบุรี อ.เมือง จันทบุรี จ.จันทบุรี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๑. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลผู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ **๒๕ เมย ๒๕๖๔** ณ ที่ แขวงทางหลวงจันทบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ **๒๕ เมย ๒๕๖๔**

(ลงชื่อ).....

(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รัชการาภาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงฯ

รายละเอียดแบบท้ายประกาศขายทอดตลาด
ตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ๕๒๓/๐๕/๖๔/๑

ลงวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	วัสดุชำรุด			
๑	ชุดควบคุมชำรุด (ตู้เซพดี, โฟโต้เซล, รีเลย์)	๕	ชุด	ลำดับที่ ๑-๕
๒	เสาขนาด ๔ นิ้ว (เสาการด์เรล)	๑๐	ต้น	เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดมีความจำเป็น
๓	เสาไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด	๑	ต้น	ต้องใช้งานอีก หากเก็บไว้จะหาให้เสื่อมสภาพ
๔	โคมไฟโซเดียม ๒๕๐w พร้อมอุปกรณ์	๕	ชุด	และสิ้นเปลืองเมื่อที่ในการเก็บรักษา เห็นควรจำหน่าย
๕	โคมไฟสัญญาณ LED ชนิด ๓ ดวง	๔๘	โคม	ออกจากบัญชีโดยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบต่อไป
๖	โคมไฟสัญญาณ LED ชนิด ๔ ดวง	๑๕	โคม	โดยขายเป็นเศษเหล็กและขายตามสภาพ
๗	โคมไฟสัญญาณแบบ LED ชนิด ๓ ดวงโคมพร้อม Backing Board	๑๕	โคม	
๘	โคมไฟสัญญาณแบบ LED ชนิด ๔ ดวงโคมพร้อม Backing Board	๕	โคม	
๙	ตู้ควบคุมสัญญาณจราจร	๘	ตู้	
๑๐	รีเลย์พร้อมโฟโตเซลล์ ๖๐A	๑๐	ชุด	
๑๑	เสาไฟแบบธรรมดา	๒๒	ต้น	
๑๒	เสาไฟแบบสูงถึงคู่	๔	ต้น	
๑๓	เสาไฟแบบสูงถึงเดี่ยว	๓๕	ต้น	
๑๔	เสาไฟแบบสูงแขนยาว ๑๐ m.	๒	ต้น	
๑๕	วัสดุไม้จำปาคือใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป เซฟตี้วีย์ ๖๐A	๑๐	ตู้	
๑๖	ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร	๙	ตู้	
๑๗	เสาไฟแบบธรรมดา	๑๑	ต้น	
๑๘	เสาไฟแบบสูงถึงคู่	๔	ต้น	
๑๙	เสาไฟแบบสูงถึงเดี่ยว	๒๒	ต้น	
๒๐	เสาและโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ครุภัณฑ์ชำรุด	๑	ชุด	
๒๑	เครื่องขึ้นน้ำหนักรถยนต์แบบเคลื่อนที่ได้	๑	เครื่อง	
๒๒	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	เครื่อง	

(นายคมกฤต ตั้งังวิภาค)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

